

GIỚI THIỆU SÁCH THÁNG 2

Chủ đề: Khám phá khoa học

Tên sách: Vì một hành tinh xanh

Tác giả: Nguyễn Thanh Hà

Mục đích giới thiệu: Cuốn sách này giúp chúng ta thấy trái đất chỉ là một thiên thể mỏng manh trong bao la của vũ trụ. Chúng ta đã ý thức được trách nhiệm của mình về vấn đề bảo vệ môi trường nên mỗi người cần phải có ngay hành động thiết thực để bảo vệ môi trường sống của chính mình.

Thông tin thư mục: Vì một hành tinh xanh/ Nguyễn Thanh Hà (biên soạn). - H: Phụ nữ, 2019.- 194tr.; 19 cm.



Nội dung:

Kính thưa các thầy cô giáo cùng toàn thể các bạn học sinh thân mến.

Trái đất – hành tinh xanh - nơi chúng ta sinh sống, nơi nuôi dưỡng mọi ngọn nguồn sự sống, nơi muôn loài sinh ra, phát triển và tồn tại. Chúng ta chỉ có duy nhất một Hành tinh xanh nên cả nhân loại cần chung tay bảo vệ vì đó là môi trường sống của tất cả chúng ta.

Để hiểu thêm Trái đất và những đổi thay đang từng ngày diễn ra trên Hành tinh xanh này, thư viện xin giới thiệu tới thầy cô và các em cuốn sách “Vì một hành tinh xanh”, tác giả Nguyễn Thanh Hà biên soạn. Cuốn sách in trên khổ giấy 13x19 cm với 194 trang do NXB Phụ nữ ấn hành.

Trước đây, khi môi trường chưa bị ô nhiễm, màu xanh của cây cối phủ khắp mọi nơi. Mùa xuân, trăm hoa đua nở. Trên bầu trời, chim chóc bay lượn ca hát. Trong rừng, trên núi thú hoang thành đàn. Thế nhưng, con người lại không muốn chung hưởng thế giới với muôn loài. Mà lại muốn trở thành "chúa tể" của vạn vật. Trong khi loài người say sưa với những chiến thắng của công cuộc chinh phục thiên nhiên thì đồng thời cũng tự phá hoại chính môi trường sống của mình.

Khi những thành phố nguy nga, tráng lệ với những bê tông, sắt thép, vật liệu nhựa mọc lên ngày càng nhiều thì cũng là lúc màu xanh cũng dần biến mất. Cây cối không còn tươi tốt, môi trường sống bị hủy hoại nghiêm trọng dẫn đến rất nhiều loài thú bị tuyệt chủng. Cùng với sự đô thị hóa chóng mặt, rác thải cũng ngập tràn khắp nơi. Rác thải nhựa như nilon, chai lọ, bao bì nhựa, ... mất hàng triệu năm để tiêu hủy khiến môi trường sống bị đe dọa nghiêm trọng.

Đã đến lúc, loài người chúng ta phải thức tỉnh, phải ý thức được trách nhiệm của mình đối với màu xanh trên trái đất. Không khí, đất đai, sông hồ, đồi núi,... đều gắn bó mật thiết đối với cuộc sống của con người.

Cuốn sách “Vì một hành tinh xanh” đã được tác giả chỉ ra rất nhiều việc nhằm bảo vệ môi trường và giảm thiểu ô nhiễm như:

- Hãy sử dụng làn đi chợ
- Đi bộ, đi xe đạp
- Không đốt pháo
- Sử dụng giấy hai mặt
- Tiết kiệm lương thực
- Sử dụng tiết kiệm điện, nước....

Và còn rất nhiều việc làm khác giúp bảo vệ môi trường sống của chúng ta.

Vì tương lai của con em chúng ta hãy ngay lập tức bắt tay vào bảo vệ môi trường từ những việc làm nhỏ nhất.

Mời thầy cô và các em đọc cuốn sách “Vì một hành tinh xanh" này nhé!